



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)  
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ
1	การสร้างกฎที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำแนกข้อมูลเชิงความสัมพันธ์	นางสาวพนิดา ทรงรัมย์	นายชาติวุฒิ ธนาจิรันธร	คณะวิทยาการสารสนเทศ	60,000
2	อัตราส่วนกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คู่ของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้สภาวะการผลิตกำลังไฟฟ้าป้อนกลับขณะเบรก	นายชลธิ โปธิ์ทอง	นายอรุญ ประกอบสิทธิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000
3	การควบคุมแรงบิดและความเร็วด้วยฟิชซีลอจิกสำหรับการขับเคลื่อนเหนี่ยวนำคู่	นายชลธิ โปธิ์ทอง	นางสาววิไลพร เงินบาท	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000
4	การเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสำหรับกังหันลมชนิดซาโวนีเยสในสภาวะความเร็วลมสูง	นายชลธิ โปธิ์ทอง	นายขวัญใจ นาชัยภูมิ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000
5	การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กรอบแนวคิดที่แตก	นายประสาธ เนืองเฉลิม	นางสาวปิยา พิชญ์ นิธิศ้อครานนท์	คณะศึกษาศาสตร์	60,000
6	การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ	นายรังสรรค์ โฉมยา	นางสาวปารีญา ราพา	คณะศึกษาศาสตร์	60,000
7	การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคิดของKidder	นายรังสรรค์ โฉมยา	นายประสาร ศรีพงษ์เพ็ลิต	คณะศึกษาศาสตร์	60,000

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ
8	การพัฒนาอารมณ์ทางวิชาการตามแนวคิดทฤษฎีการควบคุม-การเห็น ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาชีพครู	นายรังสรรค์ โฉมยา	นางสาวกรรณิกา พันธุ์ศรี	คณะศึกษาศาสตร์	60,000
9	การลดกระแสเริ่มต้นมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้วงจรแหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์ชนิดป้อนกระแส	นายชลธิ์ โพธิ์ทอง	นายภูริชญ์ งามคง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000
10	การวิเคราะห์ผลของวัสดุเชิงประกอบระหว่างสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็กไทด์ผสมพอลิเมทิลเมทาคริเลตและน้ำมันถั่วเหลืองอีพ็อกซิไดซ์	นายศรุต ศรีเทพ	นางสาวอรปริยา เวียงอินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000
11	การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	นายประสาท เนืองเฉลิม	นางสาวนิพพิทา กุลชิต	คณะศึกษาศาสตร์	60,000
12	วิธีเตรียมตำรับยาน้ำมันมหาจักรและพัฒนาตำรับโดยใช้เทคโนโลยีเอทโรโซม	นางสาวประสบ อร รินทอง	นายอดิศักดิ์ ฤมอดุทา	คณะเภสัชศาสตร์	60,000

#### หมายเหตุ

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 ดังนี้

- 1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ “มมส-เอก-01” จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
- 1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริงเท่านั้น)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินทั้งหมดได้ที่ [www.research.msu.ac.th](http://www.research.msu.ac.th) แล้วดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สุด

2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของนิสิตที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวัน 18 พฤศจิกายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416, ภายใน 1758

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม